

# 'ยูเอ็น' โวยไม่รับ

## ผู้อพยพแก้ปัญหาพิศ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ออกมาตอบโต้ต่อเสียงเรียกร้องที่โหดร้ายต่อผู้อพยพจากซีเรียกลับเพื่อป้องกันกลุ่มหัวรุนแรงแบบที่ก่อเหตุโจมตีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เข้ามาด้วยการแฝงตัวเป็นผู้ลี้ภัย โดยหลายประเทศในยุโรป แคนาดาและสหรัฐอเมริกา กำลังเผชิญเสียงเรียกร้องให้ปฏิเสธการรับผู้อพยพหลังจากเจ้าหน้าที่สอบสวนของฝรั่งเศสระบุว่า หนึ่งในผู้ก่อเหตุโจมตีกรุงปารีส เป็นชาวซีเรียที่อาจเข้ามาในยุโรปในช่วงเวลาที่มีคลื่นผู้อพยพหลังไหลเป็นจำนวนมาก

"เป็นเรื่องเข้าใจได้ว่าหลายประเทศจำเป็นต้องใช้มาตรการใดๆ ก็ตามที่จำเป็นเพื่อปกป้องพลเมืองของตนเองจากการก่อการร้ายทุกรูปแบบ"

นายสเตฟาน ดูซาร์ริก โฆษกของยูเอ็นกล่าว และว่า "แต่การเพ่งเล็งที่ผู้อพยพ ซึ่งเป็นกลุ่มคนเปราะบางที่หนีความรุนแรงมา ไม่น่าจะเป็นวิธีการที่ถูกต้อง คนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่หนีการทำลายล้างของกองกำลังรัฐอิสลามแบบที่เราได้เห็นในปารีส"

กองกำลังรัฐอิสลาม (ไอเอส) อ้างว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีกรุงปารีสและระเบิดฆ่าตัวตายที่หอแสดงคอนเสิร์ต สนามกีฬา ร้านอาหารและบาร์หลายแห่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้มี

ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 129 ราย

ขณะที่นายบัน คี มุน เลขาธิการยูเอ็น ย้ำว่า การปิดประตูรับผู้อพยพไม่ใช่คำตอบในการแก้ปัญหาวิกฤตผู้อพยพครั้งร้ายแรงที่สุดในยุโรป

ในสหรัฐอเมริกา เกือบครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 50 รัฐเรียกร้องวันเดียวกันให้ปฏิเสธการรับผู้อพยพซีเรีย โดยบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคริพับลิกันเรียกร้องให้ยุติโครงการรับผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานโดยทันที โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงภายหลังการโจมตีกรุงปารีส

ด้านประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐ

วิพากษ์วิจารณ์ข้อเรียกร้องดังกล่าวที่ทำให้การคัดกรองผู้อพยพที่ลี้ภัยสงครามมาด้วยการตรวจสอบจากศาลาว่าเป็นเรื่องน่าอาย และได้กล่าวในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 20 ชาติ หรือ จี20 ว่า สหรัฐไม่ควรจะปิดประตูรับผู้อพยพเป็นการแสดงความกลัวต่อการก่อการร้าย

ทว่านายโอบามาต้องเผชิญแรงกดดันอย่างรุนแรงจากรัฐต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของรีพับลิกันถึง 22 รัฐ บรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของรีพับลิกัน แกนนำสภาองเกรส ขณะที่นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา ต้องเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นเช่นกัน ให้ชะลอโครงการรับผู้อพยพชาวซีเรีย 25,000 คน ภายในสิ้นปีนี้จากความกังวลด้านความมั่นคง

นางสาวมารีน เลอ เปน ผู้นำพรรคแนวร่วมแห่งชาติฝรั่งเศสที่มีแนวคิดต่อต้านการรับผู้อพยพเรียกร้องให้มีการยุติการรับผู้อพยพกลุ่มใหม่โดยทันที ขณะที่กลุ่มเพกิดาของเยอรมนีซึ่งมีแนวคิดต่อต้านชาวต่างชาติโจมตีนโยบายรับผู้อพยพของยุโรปว่าล้มเหลว (เอเอฟพี)

**อพยพ** - เจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซียเปิดเผยภาพผู้โดยสารกำลังอพยพออกจากเรือวิธาน เซจาห์เตราที่กำลังจะจมลงในอ่าวลามอง จังหวัดสุราบายา ทางตะวันออกของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารเรือลำดังกล่าวเอาไว้ได้กว่า 100 คน (เอเอฟพี)

